

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าต่อเนื่อง, ดอลลาร์โดนกดดันจากปัญหาหนี้สหรัฐ

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าต่อเนื่อง หลังความกังวลต่อปัญหาการเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐ ยังหนุนให้มีเงินไหลออกมายังเอเชีย

*ประธานาธิบดีบารัค โอบามา กล่าวแถลงต่อชาวสหรัฐทั้งประเทศในเช้าวันนี้ว่า ความล้มเหลวในการจัดการกับยอดขาดดุล และปัญหาหนี้ อาจจะทำให้ประชาชนตกงาน และสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของสหรัฐ

*นายโอบามา ระบุว่า การขยายเพดานหนี้ชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือนนั้น ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา และอาจไม่เพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ

*ประธานาธิบดีสหรัฐ ได้บอกกับผู้นำของทั้งพรรคเดโมแครต และรีพับลิกันว่า พวกเขาต้องมีการประนีประนอม ในการจัดทำแผนเพิ่มเพดานหนี้ ที่สามารถผ่านการอนุมัติของสภาองเกรส ภายในไม่กี่วันนี้ ก่อนถึงกำหนดเสนาตายในวันที่ 2 ส.ค.

*ภาวะซบเซาทั้งนี้ดังกล่าว ทำให้ตลาดหุ้นเผชิญกับแรงกดดันปานกลาง และหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย โดยทองพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดตลอดกาลที่เหนือระดับ 1,622 ดอลลาร์/ออนซ์เมื่อวานนี้

*นายโยชิฮิโกะ โนดะ รมว.คลังญี่ปุ่น ย้ำคำเตือนต่อตลาดเกี่ยวกับการदनเยนให้แข็งค่ามากเกินไป โดยกล่าวว่า เขากำลังจับตามดูความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด

*มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของกรีซลงอีก สู่สถานะขยะ และระบุว่า กรีซจะผิดนัดชำระหนี้ค่อนข้างแน่นอน อันเป็นผลจากมาตรการช่วยเหลือใหม่ของอียู

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูกลดลงวงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.795 บาท

*09.52 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 29.68/70 จาก 29.73/77 เมื่อวาน ขณะนี้ใน offshore อยู่ที่ 29.67/70 จาก 29.75/76 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 78.13/15 จาก 78.31 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4475/77 จาก 1.4378 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เขานี้ยังลงมามาก(บาทแข็งค่า) ดอลลาร์สัปดาห์นี้ คงโดนเรื่องหนี้กดดันไปเรื่อยๆ ก็จะมี flow ออกมาเอเชียบาง ไป asset อื่นๆ บาง แต่ความผันผวนก็ยังมีความขงเยอะ" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา มองว่า เงินบาทในวันนี้จะมีแนวตันอยู่ที่ 29.70 และแนวรับที่ 29.80/82 ซึ่งคาดว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) จะเข้ามาดูแลไม่ให้เงินบาทแข็งค่าได้มากจนเกินไป

ขณะที่ ต้องตามดูทิศทางตลาดหุ้นไทย ว่าวันนี้จะมีการปรับฐานหรือไม่ หลังจากที่ผ่านมาปรับตัวได้ค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นภูมิภาค และนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่อง

E
X
I
MD
A
I
L
YN
E
W
S

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้